

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024

Ngày 25/4/2024, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số và tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; ý kiến của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2024 là năm thứ 04 triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và là năm thứ 03 triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đề ra các giải pháp, tập trung nguồn lực để triển khai công tác chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng; quá trình thực hiện đã rút ra được một số kinh nghiệm, đưa ra được những sáng kiến, cách làm hay trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, qua đó đã đem lại một số kết quả quan trọng như:

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành và quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện chuyển đổi số. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư, đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.396 vị trí với 3.301 trạm BTS, trong đó có 2.448 trạm 3G, 4G, chiếm khoảng 74,2%. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong quý I/2024 tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh là 77.174 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 75.194 hồ sơ (đạt 97,4%); đã giải quyết 76.928 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn, đúng hạn 75.919 hồ sơ (đạt 98,7%). Đã hoàn thành 21/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lạng Sơn là 01 trong 05 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử Bộ Công an; tích hợp tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai có hiệu quả cấp chữ ký số công cộng cho người dân phục vụ nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. An ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng được củng cố, tăng cường; đến nay an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo.

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Còn có chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU đến nay chưa triển khai¹. Hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn thiếu và chưa đồng bộ; đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 45 thôn trắng sóng và 370 cụm dân cư sóng yếu, người dân không sử dụng được điện thoại thông minh do đó khó khăn trong việc triển khai các nền tảng số. Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở các cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Việc kết nối chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành trung ương và địa phương còn hạn chế; dữ liệu của các ngành còn nhiều sai lệch so với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên công tác làm sạch, đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng khó khăn, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin; vẫn còn một số hệ thống thông tin chưa được phê duyệt an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ²...

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

¹ Chỉ tiêu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

² Như Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Lạng Sơn; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khoáng sản tỉnh Lạng Sơn; Phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực để tổ chức thực hiện thắng lợi chủ đề chuyển đổi số của năm 2024 do Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

- Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số nói chung và Đề án 06 nói riêng. Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số; từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06.

- Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; việc tập huấn, bồi dưỡng cần thực hiện sớm, không tập trung vào cuối năm, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; kịp thời phát hiện và khắc phục những lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Rà soát, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định, hoàn thành trong **quý II/2024**.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước **ngày 20/5/2024**.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2024 để cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương được giao tại Quyết định số 58/QĐ-UBQGCS ngày 19/4/2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác phù hợp với thực tế của tỉnh; hoàn thành trước **ngày 15/5/2024**.

- Rà soát, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực

hiện có hiệu quả và bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2024.

- Nghiên cứu, đề xuất cách làm mới, sáng tạo trong triển khai chuyển đổi số trong thời gian tới; nghiên cứu tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về nhu cầu chuyển đổi số, huy động sáng kiến, ý tưởng từ người dân, doanh nghiệp để đưa ra định hướng trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm việc chuyển đổi số thực sự lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là mục tiêu, là động lực.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; hoàn thành trong **tháng 5/2024**.

- Rà soát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc đầu tư mua sắm thật sự tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; chủ động tham mưu UBND tỉnh, Tổ công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 bảo đảm tiến độ, chất lượng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời nắm bắt, báo cáo UBND tỉnh, Tổ công tác các vấn đề khó khăn, vướng mắc để xem xét giải quyết.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2024 và những năm tiếp theo; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cho địa phương tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ về Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc ứng dụng Đề án 06 vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng như: chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội; thu viện phí, học phí, các khoản thu khác không dùng tiền mặt; sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh; đôn đốc triển khai các mô hình Đề án 06...

- Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và chủ động tham mưu tổ chức triển khai thi hành Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hoặc tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp... để xây dựng trạm BTS.

5. Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển hạ tầng số, tiên phong sáng tạo các ứng dụng số phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, đặc điểm của từng địa phương, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp theo GM số 156/GM-UBND ngày 20/4/2024;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTPVHCC, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Công Hiệp